



ข่าวการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2528 4902 – 4 โทรสาร. 0 2528 4904

www.nacc.go.th

ด้วยในวันนี้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งมีเรื่องที่สำคัญที่สมควร
แถลงให้สื่อมวลชนทราบ คือ เรื่อง คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้เรียกสำนวนรถหรู
เลี้ยงภาษีมาดำเนินการ

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนว่า พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ เลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ในขณะนั้น จะส่งสำนวนการสอบสวนคดีรถหรูเลี้ยงภาษีให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. รับไปดำเนินการต่อไป เนื่องจากผลการสอบสวนเชิงลึกพบว่า มีข้าราชการระดับสูงเข้าไป
เกี่ยวข้องหลายราย รวมทั้งมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลัง นอกจากนี้ ยังได้สร้างความเสียหายมูลค่า
นับหมื่นล้านบาท นั้น

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ เลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งว่า สำนักงาน ป.ป.ท.
ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีเจ้าหน้าที่ศุลกากรมีพฤติกรรมทุจริต
ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการรับราคารถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศต่ำกว่าความเป็นจริง
ทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีมากกว่า 10,000 ล้านบาท ต่อปี ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่เนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ขึ้นตรงต่อ
กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ มีลักษณะการกระทำความผิด
เกี่ยวเนื่องกับต่างประเทศ ที่มีความเสียหายจำนวนมาก และเชื่อว่ามีนักการเมืองและข้าราชการ
ระดับสูงของกรมศุลกากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง มีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่ เก่งกว่าจะมีการแทรกแซง
การตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงาน ป.ป.ท. จากนักการเมืองระดับสูง จึงขอให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. เรียกเรื่องกล่าวหาดังกล่าวไปพิจารณา

คณะกรรมการ ...

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ศุลกากร
ทุจริตเกี่ยวกับการรับราคารถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศต่ำกว่าความเป็นจริงนี้ ทำให้รัฐสูญเสีย
รายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นจำนวนมาก เป็นเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม และผู้ถูกกล่าวหา
ที่เกี่ยวข้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติให้เรียกให้
สำนักงาน ป.ป.ท. โอนเรื่องกล่าวหาดังกล่าวและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
เพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 87/1 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

จึงขอแถลงมาให้ทราบทั่วกัน
